

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

ETE - ท่ามกลางตลาดที่ยัง ลังเล

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

ก็คงเห็นๆ กันแล้วแหละว่า ตลาด หรือ SET Index ในระยะที่ผ่านมา หรือ เอาตั้งแต่หลังเลือกตั้ง 66 เป็นต้นมานั้น จะว่าขึ้นดีๆ ก็ไม่ใช่ จะว่าร้ายๆ เลย ก็ไม่เชิง ซึ่งตามภาษาหุ้น หรือ เอาตามภาษานักเทคนิค เขาก็จะบอกว่า อากาศแกว่งๆ เสียมากกว่า... เหมือนยังลังเล รอเลือกทิศทางที่ชัดๆ อีกที แล้วก็อย่างที่เหนือเมฆเขียนไว้ในบทวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นแหละครับ ยังอยู่ในทางสองแพร่ง ที่อาจจะได้ทั้งแพร่งดี แบบดีมากๆ หรือ จะออกในทางแพร่งร้าย แบบร้ายๆ สุดซึ้ง ก็ได้ไม่แพ้กัน... ก็ยังคงต้องเอาตามทีกล่าวไว้ หรือ ดูไว้กันอย่างต่อเนื่องนั้นแหละครับ แนวโน้มระยะกลางๆ จะเป็นทางร้ายซัดๆ ก็คือการลงมาต่ำกว่า 1450 ซึ่งอันนี้ไม่ต้องกล่าวนะครับว่า กลยุทธ์จะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรยังไงต่อไป... ส่วนที่เราเขียนอยู่ในตอนนี่ ก็อยู่ในการคาดหวังของการจะรอขึ้นในคลื่น 5 หรือ เรียกว่า เราอยู่ในส่วนของปลายคลื่นขาลง ที่เป็นคลื่น 4 เพียงแค่รอยืนยันว่าคลื่น 4 จบลงเมื่อไหร่ ก็จะชัดเจนในการเล่นคลื่น 5 ได้... แล้วถามว่า จะต้องตรงไหนล่ะ ที่จะชัดเจน ถ้าจะเอาตอนนี้ ภาพของการขึ้น 1540 ให้ได้เสียก่อน ก็จะเริ่มมีลุ้นในการจบคลื่น 4... โดยจะซัดๆ ก็น่าจะต้องผ่าน 1560 ไปขึ้นได้มันคงโน่นแหละนะ... เขาเป็นว่า ถ้าเอ่ยกันอย่างนี้ ก็เหมือนกับแทงกั๊กไว้อยู่ดีนั่นแหละ ก็คงต้องอย่างนั้นแหละครับ เพราะเรื่องของปัจจัยเทคนิคต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขออกทางไหน แนวโน้มทางนั้น ก็จะชัดเจนกว่า... แล้วถ้าจะถามตอนนี้เลยว่าจะให้น้ำหนักทางไหนได้มากกว่ากันล่ะ ก็ต้องกล่าวว่า พอๆ กัน เพราะแกว่งแถวๆ นี้ นานไปหน่อยแล้ว

ดูตามเกม...

เป็นหุ้นที่อาจจะเล่นสั้นเวลาตลาดไปพลาดๆ ก่อนได้ และโดยนิสัยของหุ้น อาจจะสามารเล่นระยะสั้นๆ จบในวัน หรือ จะเล่นแก๊งกำไร 2-3 วัน ก็น่าสนใจ เพราะอาจขึ้นแรงๆ ได้

แนวรับ : ...1.37-1.35 ต้องไม่ต่ำกว่า 1.30 ไว้ด้วย

เป้าหมาย : ...1.50-1.55 ถ้าแรงๆ หนอยก็ 1.9-2.0

Price Chart...(ETE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ETE... จะว่าไปแล้ว อานรูปแบบทางโครงสร้างการแกว่งตัว เราจะถือว่ามีรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ในเชิงบวกก็ว่าได้... ขึ้นมาแล้วพักตัวแล้ว และเริ่มจะมีการขยับราคาขึ้น ซึ่งการพักตัวก็ถึงมาที่เส้น MA ระยะสั้น ที่มีแนวโน้มเชิงบวก... และการเริ่มตั้งขึ้นจาก MA. นั้น อาจจะมีการวิ่งขึ้นหนีเส้น MA. ที่ว่าได้อย่างเร็ว หรือ ขึ้นแรงๆ ได้... เรียกว่ามีโอกาสสร้าง New High ได้ไม่ยาก ซึ่งถ้าจะเอาแรงๆ ไปได้ถึงไหนนั้นก็ลองๆ ไปตีกรอบที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นดูอีกทีก็ได้นะ อาจจะเป็นแนวต้านอยู่แถวๆ 1.90-2.00 โดยอาจจะใช้เวลาในการขึ้นทดสอบแค่ 2-3 วัน ก็ได้เลยนะ แต่จากที่กล่าวมานั้นนั้น ต้องซื้อแล้ว อย่าต่ำกว่า 1.30 ก่อนล่ะ